

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง นโยบายการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๑.๒ ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้มีมติรับทราบรายงานการเยี่ยมชมชิ้นชมส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้ สภาสถาบันได้รับทราบวิธีการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเป้าหมายของแต่ละส่วนงาน ที่ประชุมฯ จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปดำเนินการดังนี้

แนวทางการจัดการรายได้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้เรื่องการเงิน การบัญชี การตลาด และการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือบริการวิชาการแก่สังคม โดยต้องมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบัน กับ เครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือบริการวิชาการแก่สังคม

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรหรือผลงานวิจัยที่มีอยู่ภายในส่วนงาน เช่น การสร้างหลักสูตรอบรม (Training) และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละส่วนงาน เป็นต้น โดยการนำพื้นที่หรือทรัพยากรมาสร้างประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ หรือนำองค์ความรู้จากส่วนงานต่าง ๆ มาบูรณาการออกแบบหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อเป็นการ Upskill หรือ Reskill หรือหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตรงกับความต้องการของภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรม

๓. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์หรือบุคลากรนำผลงานวิจัย และผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ หรืองานบริการวิชาการแก่สังคม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเพิ่มตัวชี้วัดให้เป็นภาระงานของอาจารย์หรือบุคลากรที่สามารถจัดการรายได้ให้กับสถาบัน

ระบบบริหารจัดการสถาบัน

๔. ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบัน ทั้งในด้านวิชาการและด้านทรัพยากร ให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทหรือสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเอื้อต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

๕. ให้ดำเนินการปรับปรุงหรือจัดทํางบการเงินและระบบบัญชีให้เป็นระบบและมีรูปแบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกส่วนงาน โดยนำรูปแบบการจัดทํางบการเงินและระบบบัญชีของภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบดังกล่าว ทั้งในภาพรวมสถาบันและรายคณะ เพื่อการมองภาพแบบองค์รวมและการติดตามการบริหารจัดการด้านการเงิน รวมทั้งเป็นกลไกในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการด้านการเงินในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โดยที่ประชุมฯ ได้มอบอธิการบดี นำนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยให้หารือกับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นผลสัมฤทธิ์ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

มติที่ประชุม

มอบอธิการบดี นำนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยให้หารือกับกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นผลสัมฤทธิ์ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน